

มาร่วมอิมบุงอิม บันเทิงในคอนเสิร์ตการกุศล ประจำปี 2561 กับฮาร์ดร็อกพัทยาและวงพอส (PAUSE)



พัทยา, ประเทศไทย – วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 19.00 น. โรงแรมฮาร์ดร็อกและคาเฟ่พัทยาจัดคอนเสิร์ตการกุศลประจำปีเพื่อจัดหารายได้สมทบทุนเข้าโครงการการกุศลของฮาร์ดร็อกพัทยา โดยในปีนี้งดดนตรีคุณภาพระดับตำนานแห่งยุคอัลเทอร์เนทีฟอย่าง “วงพอส (PAUSE)” จะมาร่วมสร้างความบันเทิงและมอบความสุขให้แก่แขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน ณ ห้องบอลรูม ฮอล ออฟ เฟม โรงแรมฮาร์ดร็อกพัทยา คอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้นับได้ว่าจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 15 แล้ว

โดยภายในงาน ทางโรงแรมได้จัดเตรียมบุฟเฟต์มีค่านานาชาติสุดอลังการ พร้อมด้วยกิจกรรมความบันเทิง มอบความสุขแบบจัดเต็มโดยวงพอส ซึ่งจะนำทั้งบทเพลงฮิตในความทรงจำและซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดมาร่วมสร้างความสุขให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน การจับฉลากลุ้นรับของรางวัล และการประมูลของการกุศลเพื่อระดมทุนสมทบเข้าโครงการ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทางโรงแรมจะนำเงินไปใช้ในการจัดกิจกรรมการกุศลภายใต้โครงการการกุศลของฮาร์ดร็อกพัทยา ได้แก่ การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโครงการร็อคเดอะสกูล กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนภายใต้โครงการร็อคเดอะลันซ์ และสนับสนุนโครงการร็อคเดอะฟาร์มซึ่งเป็นกิจกรรมการทำเกษตรแบบยั่งยืนโดยปลูกพืชปลอดสารพิษ ฮาร์ดร็อกพัทยานำหวังที่จะช่วยเหลือชุมชน สร้างกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันงาน: วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561

เวลา: 19.00 – 24.00 น.

สถานที่: ห้องบอลรูม ฮอล ออฟ เฟม โรงแรมฮาร์ดร็อกพัทยา

บัตรปกติ: 3,000 บาท

บัตรพรีเมียม: 3,500 บาท

ผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรคอนเสิร์ตได้ที่ลิโอบบี้ ชั้น 1 โรงแรมฮาร์ดร็อกพัทยา โทร 038-428755 หรือติดต่อผ่านทางเฟสบุ๊ค <https://www.facebook.com/HardRockHotelPattaya> และ <https://www.facebook.com/HardRockCafePattaya>

ดนตรีสร้างสุข ฮาร์ตริอคสร้างกุศล มาร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันในงานคอนเสิร์ตการกุศลประจำปีที่ ฮาร์ตริอคพัทยา

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบทุนการกุศลและโครงการต่างๆ ดังนี้

ทุนการกุศลสมเด็จพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

นับเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ที่พสกนิกรชาวไทยต่างทราบตระหนัก และชื่นชมในพระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือประชาชน และพัฒนาประเทศจึงร่วมใจกันสละทรัพย์ ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริต่างๆ และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน และขาดแคลน พระองค์ทรงนำเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และการศึกษาของเยาวชนไทยในท้องถิ่นที่ห่างไกล ส่งเสริมระดับมาตรฐานการเรียน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนพระราชทานความช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงานการกุศลอื่นๆ เช่น โรงพยาบาล มูลนิธิ เป็นต้น มาบัดนี้ เงินทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นอันมาก จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งเป็นกองทุนขึ้น พระราชทานนามทุนว่า “ทุนพระราชกุศลสมเด็จพระเทพฯ” เพื่อจะนำเงินมาใช้ ตามวัตถุประสงค์ที่ขยายขอบข่ายกว้างขวางขึ้น ดังที่ระบุไว้ในตราสาร

ทุนการศึกษาหรือคเคอะสคูล

เป็นทุนการศึกษาที่ริเริ่มโดยโรงแรมฮาร์ตริอคและคาเฟ่ พัทยา โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อายุ 13-18 ปี) ที่ตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทางด้านทุนทรัพย์ ทุนการศึกษานี้รวมถึงค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ และค่ากิจกรรมนอกหลักสูตร โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากโรงเรียน สำนักงานเขตการศึกษา และจากทางโรงแรมฮาร์ตริอคและคาเฟ่ พัทยา ปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากฮาร์ตริอคพัทยาทั้งหมด 20 คน แต่ละคนได้รับทุนการศึกษา 28,000 บาท ในแต่ละปีเพื่อเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจบประกาศนียบัตรวิชาชีพ

โครงการหรือคเคอะลันซ์

เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยโรงแรมฮาร์ตริอคและคาเฟ่ พัทยา ในปี 2554 โดยมีจุดประสงค์ เพื่อจัดหาอาหารกลางวันที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาลที่ขาดแคลนทางด้านทุนทรัพย์ และงบประมาณในการจัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียน กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทางโรงแรมฮาร์ตริอคและคาเฟ่ พัทยา ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 50 ครั้ง โดยคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกันลงมือทำอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กๆ ได้รับประทานอาหารกลางวันมื้อพิเศษที่มีคุณภาพ พร้อมจัดกิจกรรมความบันเทิงโดยเล่นดนตรีสดและร้องเพลงให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกอีกด้วย

โครงการหรือคเคอะฟาร์ม

ด้วยความยึดมั่นรักโลก หนึ่งในคติพจน์ฮาร์ตริอค โครงการหรือคเคอะฟาร์ม ริเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2559 เพื่อ

เป็นการเพิ่มความตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม โครงการนี้จึงเป็นพื้นที่การเรียนรู้ให้กับพนักงาน ฮาร์ดร็อก ด้วยความร่วมมือกับโครงการส่งเสริมและสาธิตการเกษตรวัตถุดิบในพระราชดำริ โดยทางโครงการจะเป็นผู้ให้ความรู้ เมล็ดพันธุ์พืช ต้นกล้า และแปลงเพาะพันธุ์พืชให้กับทางฮาร์ดร็อก เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรแบบยั่งยืน เราปลูกทั้งพืชผักและผลไม้มานานชนิด อาทิเช่น ผักสลัด ผักกาด กัลฉ่าย มะม่วง มะเขือเทศ แตงกวา หัวหอมใหญ่ ผลผลิตทั้งหมดปลูกโดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ และไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงหรือยากำจัดวัชพืช จึงมั่นใจได้ว่าผลผลิตทั้งหมดเป็นผลผลิตที่ปลอดภัยปราศจากสารพิษ ทางฮาร์ดร็อกได้นำเอาผลผลิตที่ได้มาใช้ในการประกอบอาหารในโครงการร็อกเดอะลันซ์ และส่วนหนึ่งของผลผลิตนำมาใช้ในการบริการในห้องอาหารของโรงแรม

เกี่ยวกับฮาร์ดร็อกอินเตอร์เนชันแนล

ฮาร์ดร็อก หนึ่งในแบรนด์ที่รู้จักมากที่สุด มีสถานประกอบการใน 75 ประเทศ รวมคาเฟ่ 180 แห่ง โรงแรม 24 แห่ง และคาสีโน 11 แห่ง ฮาร์ดร็อกอินเตอร์เนชันแนลเป็นหนึ่งในบริษัทที่เป็นที่รู้จักอย่างดีที่สุดทั่วโลก ฮาร์ดร็อกเริ่มต้นที่กีตาร์ของอิริค แคลปตัน และครอบครองสิ่งที่น่าจดจำที่สุดในวงการดนตรี ซึ่งประดับประดาไว้ที่สถานประกอบการของฮาร์ดร็อกทั่วโลก ฮาร์ดร็อกยังเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในเรื่องแฟชั่นและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับดนตรี อีกทั้งยังเป็นสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ต และเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับรางวัล ฮาร์ดร็อกอินเตอร์เนชันแนลเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าของแบรนด์ฮาร์ดร็อกทั้งหมด และมีบริษัทเฟรนไชส์ครอบคลุมทั่วโลกในเมืองสำคัญต่างๆ เช่น ลอนดอน, นิวยอร์ก, ซาน ฟรานซิสโก, ซิดนีย์ และดูไบ รวมถึงเป็นเจ้าของและบริหารโรงแรมและคาสีโนทั่วโลก ซึ่งโรงแรมและคาสีโนที่เทมาปาและฮอลลีวูด รัฐฟลอริดา เป็น 2 แห่งที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ดำเนินการและเป็นเจ้าของ โดยเดอะเซมิโนลไทรบ์ออฟฟลอริดา และยังมีโรงแรมที่ตั้งอยู่ในประเทศที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง เช่นในบาห์ลี, แคนคูน, อิบิซา, ลาสเวกัส และซานติเอโก ฮาร์ดร็อกกำลังจะเปิดฮาร์ดร็อกคาเฟ่ในหลายพื้นที่รวมถึง มานากัว, ไคโร, วรอตซวาฟ และเจนีวา โครงการโรงแรมใหม่ รวมถึง แอดแลนตา, แอดแลนติก ซิตี้, เบอร์ลิน, บูดาเปสต์, ลอนดอน, โลส คาโบส, มัลดีฟส์, นิวยอร์กซิตี, ออตตาวา, ต้าเหลียน และไห่โข่ว ประเทศจีน สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับฮาร์ดร็อกอินเตอร์เนชันแนล เยี่ยมชมได้ที่ www.hardrock.com